

โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต ๑ (ฉะเชิงเทรา) ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา ในหลักสูตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (Technology Transfer for Marine Shrimp Culture) ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการดำเนินการตามผลการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับฝ่ายเมียนมา รักษาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามที่กรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานแห่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ขอความช่วยเหลือด้านการประมง โดยในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเงินงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)





หน่วยงานได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน ๔๒ ชั่วโมง และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน ๓๓ ชั่วโมง โดยเชิญเจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย, การคัดเลือกและการจัดการพ่อแม่พันธุ์ , การขยายพันธุ์กุ้งทะเลและความปลอดภัยทางชีวภาพ , การอนุบาลและการเลี้ยงลูกกุ้งทะเลวัยอ่อน, โรคและการจัดการสุขภาพกุ้งทะเล และ คุณค่าและโภชนาการของอาหารกุ้งทะเล เป็นต้น





นอกจากนี้ทางหน่วยงานได้นำคณะเจ้าหน้าที่จาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงาน ฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (สิบแสนฟาร์ม, สุนันทาฟาร์ม และบรรจงฟาร์ม) และจังหวัดเพชรบุรี (กฤษฎาฟาร์ม) รวมถึงโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล



ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต และ ทางหน่วยงานคาดหวังให้ทาง คณะเจ้าหน้าที่จาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต ๑ (ฉะเชิงเทรา) – ตุลาคม ๒๕๖๐